



ประกาศกรมการขนส่งทางราง
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ของกรมการขนส่งทางราง

ตามที่กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติการ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางราง นั้น

บัดนี้ กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัคร เข้ารับการประเมินในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	๓๐๓๙	นายรัชชานนท์ ทิพย์วงศ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท) วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติการ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ และเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางรางนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติการ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้ยื่นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ โดยการโอน
แต่กรรมการขนส่งทางราง ไม่รับโอน โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้ยื่นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุ
หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือในตำแหน่งอื่นๆ
ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๔. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ลำดับที่ ๐๑ ไปรายงานตัวเพื่อรับ
การบรรจุเข้ารับราชการ และเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๕ อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง โดยทั้งนี้ หากไม่ไป
รายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง
ที่สอบได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง